

# Ctrip จัดงานประกาศรายชื่อยอดร้านอาหารนักชิม ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ นำเอกลักษณ์ด้านรสชาติของจีน สู่ชาวโลก



Ctrip เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่อันดับสองของโลก รวมทั้งเป็นเจ้าของระบบการจัดอันดับแบรนช์ชวนชิมอิสระและอันดับร้านอาหารที่ได้รับการยอมรับสูงสุด หรือที่เรียกว่า Ctrip Gourmet List ทั้งนี้ Ctrip ได้จัดงานเปิดตัวรายชื่อยอดร้านอาหารนักชิม “Taste the City” Food List ประจำปี 2561 ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นการจัดงานในต่างประเทศเป็นครั้งแรกของทางบริษัท

“กรุงเทพฯ เป็นเมืองสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของนักชิม โดยมีอาหารไทยที่สะท้อนถึงความหลากหลายและเอกลักษณ์ด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมือง หรืออาหารเลิศหรู ซึ่งสะท้อนถึงความรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี” มร. กิมิ หลิว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ctrip Gourmet List กล่าว

Ctrip จัดให้มีการประกาศ Gourmet List เป็นครั้งแรกในปี 2559 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในด้านอาหารการกิน ร้านอาหาร และการจองออนไลน์ ในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก ในปลายปี 2560 รายชื่อยอดร้านอาหารนักชิมของ Ctrip มีมากถึง 15,000 ร้านในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม 120 แห่งในประเทศจีนและทั่วโลก ตัวเลขรายชื่อร้านอาหารของ Ctrip Gourmet List ได้เพิ่มขึ้นถึงสามเท่านับแต่วันเปิดตัว และยังคงมีรายชื่อร้านอาหารกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ มีร้านอาหาร 303 แห่งในกรุงเทพฯ ที่ได้รับเลือกให้เข้าอยู่ใน “Taste the City” Food List โดยเป็นร้านอาหารประเภท Ctrip Star 9 แห่ง (ร้านอาหารสองดาว 2 แห่ง และหนึ่งดาว 7 แห่ง), ร้านอาหารประเภท Ctrip Selected 206 แห่ง และร้านอาหารประเภท Ctrip Flavor 88 แห่ง ร้านอาหารเหล่านี้ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการนักชิม 16 ท่าน, ผู้ตัดสินประเภทบุคคล 500 ท่าน และนักล่าชวนชิม 1,500 ท่าน หนึ่งในร้านที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับ Ctrip Star ระดับสองดาว คือ ร้าน Gaggan ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศอันดับหนึ่งในประเภท “50 ร้านอาหารดีที่สุดในเอเชีย” ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560

แขกผู้มีเกียรติและผู้แทนจากร้านอาหารในประเทศเกือบ 100 ราย เข้าร่วมงานประกาศ Ctrip Bangkok Gourmet List ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาน

ทูตจีนในกรุงเทพฯ สำนักงานสายการบินไชน่าอีสเทิร์นสาขากรุงเทพฯ สำนักงานสายการบินไชน่าเซาเทิร์นสาขากรุงเทพฯ สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย และองค์กรต่างๆด้วย ซึ่ง มร. กิมิ หลิว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ctrip Gourmet List รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางการต่างๆ ของประเทศจีนและไทย

รายงานการเดินทางออกนอกประเทศประจำปี 2560 ของ Ctrip ระบุว่า หนึ่งในห้าของชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศ มุ่งไปเยือนประเทศไทยในปี 2560 “เมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น การรับรู้เรื่องอาหารท้องถิ่นและร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์และความเข้าใจด้านอาหารมากขึ้น รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นด้วย” มร. กิมิ หลิว กล่าว

การชิมและการปรุงอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นการแลกเปลี่ยนในหมู่ผู้คน “วัฒนธรรมอาหารจำเป็นต้องผ่านกระบวนการของการรับรู้และการยอมรับ Ctrip Gourmet List ไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือแนะนำนักท่องเที่ยวจีนให้เข้าถึงอาหารอันโอชะทั่วทุกมุมโลก แต่ยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอาหารจีนสู่ชาวโลกด้วย เราตระหนักในคุณค่าของระบบการประเมินโดยสถาบันต่างประเทศทั้งหลาย และเชื่อว่าระบบการจัดอันดับด้านอาหารของ Ctrip จะเพิ่มมุมมองด้านอาหารให้แก่นักเดินทางเพื่อให้เข้าถึงวัฒนธรรมด้านอาหารของโลกมากขึ้น” มร. กิมิ หลิว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ctrip Gourmet List กล่าว

เกี่ยวกับ Ctrip.com International, Ltd.

Ctrip.com International, Ltd. เป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของจีนในการจัดหาบริการด้านการจองที่พัก ตัวเดินทาง แพคเกจทัวร์ และการเดินทางแบบหมู่คณะขององค์กรธุรกิจ หากพิจารณาจากยอดซื้อขายแล้ว นับได้ว่าบริษัทมีเครือข่ายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยเน้นด้านการจัดหาที่พักและตัวเดินทาง Ctrip ช่วยให้นักเดินทางเพื่อธุรกิจและพักผ่อนได้รับข้อมูลด้านการจองที่คุ้มค่า โดยประมวลข้อมูลการเดินทางและให้บริการผ่านธุรกรรมการโอนและแพลตฟอร์ม ทั้งแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต และศูนย์บริการลูกค้าฟรีทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ Ctrip ยังให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการจองแพคเกจท่องเที่ยวและทัวร์ต่างๆ ตลอดจนช่วยลูกค้าในการจัดแผนการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามความต้องการ Ctrip ได้เติบโตก้าวหน้าเรื่อยมานับตั้งแต่จัดตั้งขึ้นในปี 2542 จนเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

International PR

Ctrip.com International, Ltd.

โทรฯ: (+86) 21 3406 4880 ต่อ 196455

อีเมล: Pr@ctrip.com